

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

EGCO – เขาว่า หุ้นปลอดภัย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... ก็ไม่แน่ใจว่า ในยุคนี้ ยังคงใช้ได้หรือไม่ ที่จะมีหุ้นปลอดภัย

หรือหุ้นหลบภัยในยามที่ตลาดมีแนวโน้มขาลง แต่อาการของหุ้นกลุ่มเหล่านี้ ก็ยังออกอาการอยู่นะว่า ยังมี การใช้กลยุทธ์นี้กันอยู่เหมือนกันนะ... และนั่น อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดกันต่อไปว่า เรายังไงดีล่ะ กับแนวโน้มตลาด เพราะอาจจะเป็นไปได้ว่า ถ้าหุ้นกลุ่มปลอดภัย เริ่มได้รับความสนใจ หรือยังน่าสนใจ จนมีการไล่ซื้อ จนราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น แปลว่าแนวโน้มของตลาด หรือ SET Index อาจจะไม่ใช้ขี้มเล็ก ๆ หรือลงแค่นี้ก็ได้เนะ... คนที่ซื้อหุ้นแบบนี้เข้าพอร์ต เขาอาจจะมองว่า ตลาดอาจจะซึ่มอีกยาวนาน หรืออาจจะมีการลงต่ำมาก ๆ ก็เป็นไปได้ ยิ่งหุ้นเหล่านี้ เป็นหุ้นของบรรดากองทุนและต่างชาติด้วยแล้วนั้น นักลงทุน กลุ่มใหญ่นะนั่น เขามองอะไรยังไงกับประเทศไทยในวันหน้ากันล่ะเนี่ย เป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆ ด้วยแหละเนี่ย เอาแค่ว่า การมองหรือการวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยทางเทคนิค ที่เราๆ ท่านๆ ดูกันมาอย่างต่อเนื่อง ก็หนาวๆ อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน อาจจะเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าการลงในคลื่น 4 นี้ แม้ว่าจะไม่ต่ำกว่า 1450 หรือ เอาแค่ลงแถว 1500+/- แล้วขึ้นในระยะต่อไปนั้น การขึ้น ก็อาจจะไม่ใช่การขึ้นในคลื่น 5 ในทันทีก็ได้เนะ อาจจะมีขึ้นไปก่อนชั่วคราว แล้วหุมนลงมาที่เดิมใหม่อีกที่ เรียกว่าเป็นรูปแบบของการแกว่งออกข้างนั้นแหละ ถ้าสมมติว่า ถ้าจุดต่ำสุดของรอบนี้ จะอยู่แถว 1500+/- แล้วขึ้น ก็อาจจะมียอดขึ้นไปได้แค่ 1700+/- เท่านั้นก่อน แล้วก็จะลงมาต่ำๆ หรือ โกล้ง 1500+/- อีกที แล้วหลังจากนั้น จึงจะมีโอกาสขึ้น คลื่น 5 ได้

ดูตามเกม... ถ้ายังมีการซื้อหุ้นในกลุ่มที่เรียกว่า หุ้นปลอดภัย มากๆ ขึ้นนั้น ตลาดก็ควรจะ

มีแนวโน้มดังกล่าว... หรือ ถ้าเราจะคาดว่า ตลาดจะเป็นอย่างนั้น เราก็ต้องมองหุ้นกลุ่มนี้ไว้ด้วยก็ดีนะ

แนวรับ : ... 182-181 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 180 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 188 และ 193 ซึ่งถ้าขึ้น 190 ได้ ก็มองยาว

Price Chart...(EGCO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EGCO... การขึ้น อาจจะไปเจอแรงขาย แถวๆ พื้นที่ 188-193 ก่อน แต่การแกว่ง ในระดับ ที่กล่าวมา ถ้าเกิดจะมีอาการขึ้นระดับ 190 ได้มันคง นั้นอาจจะหมายถึง แนวโน้มระยะกลางๆ หรือ ในระยะ 1-3 เดือน อาจจะยังไปต่อได้ไกลๆ หรือ อย่างน้อยๆ ี่ น่าจะมีลุ้นได้ถึงระดับ 215-220 กันไหมเนี่ย... ดังนั้น ถ้าในระยะสั้น ไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 180 เสียก่อน ราคา 182-181 ก็ยังน่าสนใจนะ หรือแม้แต่ราคาปิด ก็ยังไม่ถือว่าสูงเกินไปนัก ยิ่งดูจากสัญญาณของ MA. ที่ เป็น MA. ระยะกลาง ด้วยแล้วนั้น ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับ ไม่ตันๆ ของแนวโน้ม การจะไล่ซื้อในราคาแถวๆ นี้ ก็ถือว่า ไม่ผิดวิสัยของการลงทุนแต่อย่างใดนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่การลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน